
 

(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด 
สมัยสามัญสมัยที่ 2  ครั้งที่  1 ประจําป 2563 

วันที่  18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  10.00 น. 
ณ หองประชุมอาคารอเนกประสงค  เทศบาลตําบลหาดกรวด 
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รายชื่อผูมาประชุม 
นายชยัโรจน                   กองราช 
นางนวรัตน                ชยัคํา 
นางสวง                     คุมอักษร 
พ.ท.สมศักดิ ์                 เที่ยงฟก 
นายสมบูรณ              อํ่าแจง 
นายปลิม              คลายปน 
นายสมศักดิ ์              มีปน 
นายจันทรแรม              สงัจัน 
นายพะเยาว              เมฆไหว 
 
- 
- 
 
ผูไมเขาประชุม 
  -             
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
นายสมยั              สายบญุสง  
นายบําเพ็ญ           ทองทว ี
นายณรงคฤทธิ์      พรมมา 
นางสาวชะลอม     บุญเชื่อม 
นายทว ี บุญธูป 
นางสาวพรรณพิไล  สาดคํา 
นางสาวอารม  คุมแสง 
นายนวพล  วีริยางกูร 
นางสยุมพร ทาใจ 
นายธวัชชยั  โพธิ์ทอง 
นางพรฉวี  ไทยแท 
นายสุขมุ  ไทยเกง 
นายจารึก  วงษปยมารัตน 
นางสาวสุพรรณี  ไวคง 
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นางสาวอรวรรณ  สรอยมยุรา 
นางสาวกิตยิา  เศวตเวช 
นางอังคณา  ฤทธิ์อารีย 
 

หัวหนาฝายแผนงานฯ 
ผช.จนท.วิเคราะหฯ 
นักวิเคราะหฯ 
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อังคณา  ฤทธิ์อารีย 
 
 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  เม่ือสมาชิกสภามาครบองคประชุม  และที่ประชุมพรอมแลว  นายชยัโรจน  กองราช  
ประธานสภาเทศบาล  เปนประธานที่ประชุม  กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ
ประชุม ดังน้ี 
ระเบียบวาระที1่  เรื่อง  ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ  
   -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญสมยัที่ 1 คร้ัง

ที่ 2 เม่ือวันที ่ 27 กุมภาพันธ  2563  มกีารแกไขรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ลวหรือไม  
สมาชิกทานใดจะขอแกไขหรือเพ่ิมขอความตอนใด  ใหเสนอตอทีป่ระชุม 

 - ที่ประชุมไมมผีูขอแกไข หรือเพ่ิมเติม ถือวารับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ทีเ่สนอใหที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภา 3.1 การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม  จํานวน  4,687,000 บาท 

 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวิธีงบประมาณของ อปท. การรับเงิน .การ
 เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
 ทองถิ่น (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.  2543   ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใชจายเงิน
 สะสมได โดยไดรับอนุมตัิจากสภา ทองถิ่นภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

1 ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึง
เก่ียวกับดานบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชนทั้งนีต้องเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกําหนด 
2 ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภท
ตามระเบยีบแลว 
3เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการ
กอหน้ีผูกพัน ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถดัไป หากไมดําเนินการจาย 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
ทั้งน้ีใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมยีอดเงินเหลือเพียงพอทีจ่ะจายคาใชจายประจํา
และกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภยัเกิดขึ้น โดยการใชจายเงนิสะสมใหคํานึงถงึฐานะการ
คลงัและเสถยีรภาพในระยะยาว   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



1 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยการเกษตรไปริมแมนํ้านาน หมูที่ 1 ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  จํานวนเงิน  440,000 บาท 
2 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยการเกษตรขางคลองสงนํ้า หมูที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 
เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน  442,000 บาท 

3 โครงการวางทอน้ําประปา พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 405 ทอน หมูที่ 3 จํานวน
เงิน 362,000 บาท
4 โครงการกอสรางถนน คสล.บานวังหม ูหมูที ่4 – บานดงชางด ีหมูที่ 8 ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน  491,000 บาท
5 โครงการกอสรางถนน คสล.รอบหนองรี หมูที ่5 จํานวนเงนิ 319,000 บาท
 จุดที่ 1 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 จุดที่ 2 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
6 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 10 หมูที ่6 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 
เมตร    หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน 494,000 บาท
7 โครงการขดุลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 7 ขนาดกวาง 24.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร ลึก
เฉลีย่ 3.00 เมตร  จํานวนเงิน  73,000 บาท
8 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายประณาม หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  จํานวนเงิน  404,000 บาท
9 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางปมน้ํามัน พีท ีหมูที ่8 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน  494,000 บาท
10 โครงการวางทอนํ้าประปา พีวีซี ขนาด  2 น้ิว จํานวน 90 ทอน และ 1.5 นิ้ว        
จํานวน 110 ทอน หมูที ่8  จํานวนเงิน 77,000 บาท
11 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยนาสันส ีหมูที ่9 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  จํานวนเงิน  404,000 บาท
12 โครงการวางทอนํ้าประปา พีวีซี ขนาด  4 น้ิว หมูที่ 8 จํานวน  246  ทอน             
จํานวนเงิน  397,000  บาท
13 ปรับปรุงระบบกรองน้ําประปา หมูที่ 8  จํานวนเงิน  145,000 บาท
14 ปรับปรุงระบบกรองน้ําประปา หมูที่ 7  จํานวนเงิน  145,000 บาท
รวมจายขาดเงินสะสม 4,687,000 บาท  

ปลัดเทศบาล กลาวตอที่ประชุมพอดีปลดัไดทําบันทกึถงึทานประธานเก่ียวกับการใชจายเงินสะสม 
ทานปลดัไดสอบถามทานประธานสภาวาประธานจะอานกอนหรือจะใหปลัดไดอาน
ชีแ้จงในที่ประชุม ประธานสภาใหปลดัไดอานชีแ้จงใหที่ประชุมไดรับทราบ 

  เปนบันทึกขอความถึงทานประธานสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด เร่ือง การใช
จายเงินสะสม ตามทีมี่การประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดกรวดสมัยสามัญสมัยที ่2 คร้ัง
ที่ 1 ประจําป 2563 ในวันจันทรที่ 18 พฤษภาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ หอง
ประชุมอาคารอเนกประสงคเทศบาลตําบลหาดกรวด ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง ที่เสนอให
ที่ประชุมพิจารณา 3.1 การพิจารณาจายขาดเงินสะสม 14 โครงการ งบประมาณ 
4,687,000 บาท

 จะขอชี้แจงเงินสะสมและทุนสํารองสะสม ณ วันที ่ 8 พฤษภาคม  2563 ดังน้ี
 1 เงินทุนสํารองเงินสะสม   12,549,947.73 บาท คือตัวน้ีถาเราจะใช

เราตองขออนุมัติทานผูวาราชการจังหวัดอตุรดิตถ





 2 เงินสะสมหลกัจากตรวจสอบและหักเงินสะสมทีต่องสง ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.
        19,413,549.93 บาท
  
 หกั สํารองจายเงินสะสมทีอ่นุมัตแิลว แตยังไมไดเบิกจาย  0.00 บาท 
 คงเหลือเงินสะสม     19,413,549.93 บาท
 หกั สํารองบุคลากร     7,748,430.00 บาท
 คงเหลือเงินสะสม     11,665,119.93 บาท  

หกั สํารองกรณีสาธารณภยั    1,116,511.99 บาท
 หกั สํารองคาใชจายประจําอื่น    4,500,000.00 บาท
 คงเหลือเงินสะสมนําไปใชจายได    5,998,607.94 บาท
 ขอมูลการจัดเก็บรายไดประจําปงบประมาณ 2563 และมีรายรับและรายจายจริงถึง

เดอืนเมษายน 2563 ดังนี้
รายการ ประมาณการ รับ/จาย จริง มากกวา/(นอยกวา)
รายรับจัดเก็บเอง 3,260,000.00 2,553,426.00 (706,574.00)
รายรับรัฐบาลจัดสรร 20,116,000.00 13,047,749.29 (7,068,250.70)
รายรับอดุหนุนทั่วไป 31,024,000.00 22,103,419.62 (8,920,580.38)
รวบรายรับ 54,400,000.00 37,704,594.91 (16,695,405.09)

        
 คือตอนน้ีเรามีรายรับนอยกวาประมาณการรายรับอยู สําหรับรายจายประจํามีดังนี ้
  

รายการ ประมาณการ รับ/จาย จริง มากกวา / (นอยกวา) 
รายจายประจํา 48,382,000.00 24,806,166.45 (23,575,833.55) 
รายจายลงทุน 3,893,000.00 1,814,720.00 (2,078,280.00) 
รายจายเงินอุดหนุน 2,125,000.00 421,000.00 (1,704,000.00) 
รวมรายจาย 54,400,000.00 27,041,886.45 (27,358,113.55) 

 
 จากขอมลูพบวา รายรับในปงบประมาณ 2563 ยงันอยกวาประมาณการ และรายรับยัง

ไมเพยีงพอตอรายจายประจํา สงผลใหการตัง้งบประมาณรายรับและรายจายในป 
2564 อาจลดลง 

 3 จากสถานการณการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) มีการระบาด
กระจายตัวทั่วโลกและทั่วประเทศ มีผูปวยตดิเชือ้และกลุมทีต่องเฝาระวังเพ่ิมมากขึ้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาทีด่ําเนินการปองกันและระงบัโรตดิตอ การ
สรางภูมิคุมกันโรคใหกบัผูที่มีสภาวะเสีย่งรวมทัง้การประชาสัมพันธองคความรูเกีย่วกับ
โรคการชวยเหลือหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเกิดการปฏบิัตติามนโยบายและ
แผนการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคตดิตอ ปลดักระทรวงมหาดไทยโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อาศยัอํานาจมาตรา 89/14 ใหยกเวน
การปฏิบัตติามมาตรา 58 แหงระเบยีบฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําเงิน
สะสมไปใชจายในการดําเนินการในเร่ืองที่เกีย่วของกับการปองกันและระงับโรคตดิตอ
เชื่อไวรัสโคโรนา (COVID 19) เทศบาลไดใชเงินสะสมตามมาตรา 91 แหงระเบยีบฯ 
จํานวน 585,080 บาทแบงเปน 

- การฝกอบรมทีมครู ก จัดทําหนากากอนามัย 20,630 บาท 
- การจัดซื้อเคร่ืองวัดอุณหภูมิ   39,000 บาท 



- น้ํายาฆาเชื้อไวรัส    50,000 บาท 
- เจลแอลกอฮอลลางมือ   415,450 บาท 
- หนากากผาอนามัย    60,000 บาท 

นอกจากน้ีเทศบาลไดสนับสนุนการตั้งจุดตรวจคัดกรองผูเดนิทางหมูที ่2 โดยมคีําสั่ง
คณะทํางานและใหอปพร.ออกปฏิบตัหินาทีมี่คาใชจายคาตอบแทนอปพร. 18,000 บาท 

 ซ่ึงก็สามารถระงับยับยัง้การแพรระบาดจนทําใหประชาชนตาํบลหาดกรวดปลอดภยั
จากโรคตดิตอเชือ้ไวรัสโคโรนา แตปจจุบันสถานการณการระบาดของโรคทั่วโลกและ
ประเทศไทย ยังคงพบผูตดิเชือ้และเสยีชีวติทุกวัน เศรษฐกิจเขาสูภาวะถดถอยสงผล
กระทบตอการจัดเก็บรายไดและการใชจายงบประมาณของภาครัฐในอีกระยะ 1-2 ปร 
หรืออาจจะนายเกินกวาที่จะคาดการณได เทศบาลจึงตองพิจารณาวางแผนการใชจาย
งบประมาณใหเพียงพอสําหรับการฟนฟู เยยีวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ดังกลาว เชน การจัดหาสถานที่กลางกักตัวสําหรับผูที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดการ
ชวยเหลือเพ่ือการดํารงชีพ การจัดสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน ฯลฯ นอกจากน้ีตอง
พิจารณางบประมาณใหเพียงพอสําหรับชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ กรณีเกดิ
สาธารณภัยอ่ืนๆ ที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตดวย จึงเรียนใหทางสภาไดทราบสถานะ    
การคลงัและการพิจารณาการจายขาดเงินสะสมอยางรอบคอบเพือ่ใหเกิดประโยชน
สูงสดุตอประชาชนและรักษาเสถยีรภาพการคลังในระยะยาตอไป คือก็อยากใหสภา
ไดรับทราบสถานการณในภาพรวมทุกวันน้ีเรามีเงินรายไดจากรัฐบาลจัดสรรมาใหซึง่ปน้ี
ไดรับผลกระทบเยอะมากในภาคธุรกิจ การชําระภาษีของประชาชนในประเทศเราอาจ
ลดลง พอลดลงก็จะสงผลใหรัฐบาลจัดสรรมาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอ็าจจะ
ลดลงดวย ซ่ึงรัฐบาลตอนน้ีก็ใชเงินอยางมหาสารในการชวยประชาชนทีไ่ดรับผลกระทบ 
ซ่ึงในอนาคตตอไปทางเทศบาลเราอาจชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เรา จังหวัดอุตรดติถ
ยังไมมีทองถิ่นไหนจายเงินชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที ่ในสวนภาคกลางทีดู่จากขาวก็มี
ทองถิ่นหลายแหง แจกเงินชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบครอบครัวละ 2,000 
บาท ถาเทยีบกับเทศบาลตําบลหาดกรวด มี 2,500 กวาครัวเรือนถาเราจาย 2,000 
บาท ก็จะเปนเงิน ประมาณ 5 ลานกวาบาท กเ็พียงแคเดอืนเดยีว ถาหากจาย 2 เดือนก็ 
10 บาท  3 เดือน ก็ 15 ลานจากทีดู่สถานการณบานเราไมตองทําขนาดนั้น แตถาหาก
ผลกระทบระยะยาวรัฐบาลก็คงไมมเีงินจาย ก็คงใหทองถิ่นชวยดูแลคนในตําบลตัวเอง 
พอถงึเวลาเราตองมเีงินเพียงพอที่เราชวยเหลือประชาชน ก็นําเรียนสภาไดพิจารณา
ขอบคุณคะ 

ประธานสภา กลาวตอที่ประชุมเราตั้งไว 14 โครงการ งบประมาณ 4,687,000 บาท จริงๆแลวบาง
โครงการมันก็ไมเรงดวนอะไรแตเพ่ือเปนการชวยเหลอืประชาชนก็พอจะได แตถาเราไม
จายขาดก็ไดครับแลวแตทางสภา ถาเรามองเห็นอนาคตอันไกลไมจายขาดเงินสะสมก็ได 
แตโครงการทุกโครงการที่ทํามาชวงน้ีเปนชวงเชื้อไวรัสโคโรนา การใชจายเงินของ
รัฐบาลตองดแูลเรานอยลงอยางที่ทานปลดัไดชีแ้จง ทีผ่มพดูไปก็ไมใชวาผมละลด
โครงการอะไรออกนะครับ แตก็อยากใชใหเกิดผลประโยชนสูงสดุใหมันตรงประเด็น 
มองดภูาพรวมๆแลว ตําบลหาดกรวดเรายงัไมกระทบกระเทือนอะไรมาก แตอนาคตอัน
ใกลผมก็ไมทราบเหมือนกัน ขนาดเงินชวยเหลือชาวนาบอกวาจะให 15,000 บาท เฉลีย่
ใหเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน ไมใชวาใหทีเดยีว 15,000 บาท ก็เปนสิง่ที่เราจะ
พิจารณากันในการจายขาดเงินสะสมทั้งหมด 14 โครงการ ทานสมาชิกคงไดดู
รายละเอียดกันแลวจะใหผมดูไปทีล่ะโครงการไมเขาใจก็จะไดถามหรือวาจะดูเปน
ภาพรวมครับ 



สท.สมบูรณ กลาวตอที่ประชุมไมตองหรอกครับทานประธานดูแลวมันเปนความเดือนรอนจริงทั้งน้ัน
ที่จะทํา 

ประธานสภา จริงๆชางกป็ระมาณการมาถูกแลว สมาชิกบางทานบางคนอาจจะไมรู เชนจุดนี้อยู
ตรงไหนอะไรแบบนี้ครับ 

สท.พะเยาว กลาวตอที่ประชุมโครงการที ่10 โครงการวางทอนํ้าประปา พีวีซี ขนาด  2 นิ้ว 

จํานวน 90 ทอน และ  1.5 นิ้ว จํานวน 110 ทอน หมูที่ 8 จํานวนเงิน 77,000 บาท 
มีทอพีวีซีขนาด 1.5 น้ิว จํานวน 110 ทอน มันเปนอยางไรครับ หมูบานมันหางหรือ
อยางไรครับถาเปนไปไดผมวานะจะวางขนาด 2 นิ้วไปเลยครับ เผื่ออนาคตขางหนา 

ผอ.กองชาง กลาวตอที่ประชุมโครงการที ่10 เปนการวางทอประปา คอืจุดน้ีมันอยูปลายสาย เลย
ปมน้ํามันไปมีบานไมก่ีหลังครับ 

ประธานสภา มีบานนอยหรือครับตามที่ทานสท.พะเยาวกังวล อนาคตขางหนาก็เหลอืรูนิดเดยีวครับก็
จะใหทํา 2 น้ิวตลอดเสนเลยแตงบประมาณก็จะเพิ่มอีก ไมนามีปญหานะครับกองชาง 
งบประมาณ 77,000 บาท ถาเราเพิ่มเปน 2 น้ิว งบประมาณก็เพ่ิมอีก ก็คงเปนตามน้ัน 

สท.ปลมิ กลาวตอที่ประชุมโครงการที ่9 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางปมน้ํามันพีท ีหมูที ่
8 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน 494,000 
บาท ไมทราบวาเสนน้ีไปถงึไหนครับ ถาเราไปหางบนอกมันนาจะไดนะครับ อบจ.มัน
เปนเสนระหวางตําบล หาดกรวดกับวงัแดง ตัง้แตหนาวัดไป 

นางอังคณา กลาวตอที่ประชุมเสนน้ีทางไดทําถนนลาดยางมาเกือบสดุทางแลวคะ เหลือแตของ
ตําบลหาดกรวดไมยอมใหทีด่ินดําเนินการ จึงไมสามารถดําเนินการถึงตําบลหาดกรวด
ได 

นายทวี กลาวตอที่ประชุมเขาไมยอมใหหรอกครับ เจาของรีสอรทเขาไมใหหรอกครับเพราะเขา
ไดขดุสระถึงทางแลว ทางมันแคบดวยครับ 

ประธานสภา เสนน้ีก็จะทําไดกเ็พราะเขตของตําบลหาดกรวดถึงสะพานเทานั้น เลยออกไปเปนเขต
ของอําเภอตรอน มีโครงการไหนบางครับที่ไมเขาใจกอนที่จะมีมติใหหรือไมใหครับก็
แลวแตสภาแหงนี ้สําหรับโครงการที่ 12 โครงการวางทอนํ้าประปาพีวีซี ขนาด 4 น้ิว 
หมูที ่8 จํานวน 246 ทอน จํานวนเงิน 397,000 บาท ผมสงสยัแตผมก็ไดโทรถาม ผอ.
กองชางแลววา จํานวน 246 ทอน ขนาด 4 น้ิว มันไปตรงไหนบาง ก็ไดคําตอบจากผอ.
กองชาง คมุถงึตรงจุดบริเวณนั้นและขางลางมันไมมีไปขางในบาน ทอเมนใหญไมมีไปมี
แตทอเลก็ใช 246 ทอน หนา 4 ทัง้นั้นคงจะตอจากเมนใหญมาเลย ตอนแรกผมคิดวา
ตอมากลุมหนองยายจันทร ซ่ึงหมู 3 ในหมูบานใชสี่รอยกวาทอนหมูที่ 8 มันนิดเดยีวผม
ยังนึกอยูนะวาสองรอยกวาทอนจะถึงหนองยายจันทรก็เลยมาไดคําตอบจากชางใชใน
หมูบาน มีสมาชิกทานใดสงสัยโครงการไหนบางครับจะไดชีแ้จงใหเขาใจกันไป สวนทาน
จะจายขาดหรือไมจายขาดก็แลวแตสมาชิกครับ สําหรับโครงการที่ 1 ของหมูที ่1ก็ได
ระยะทางตามจํานวนเงินกเ็ฉลีย่กันไป 

สท.พ.ท.สมศักดิ ์ กลาวตอที่ประชุมตามที่ทานปลดัไดชีแ้จงเก่ียวกับการจายขาดเงินสม คืออยากจะทราบ
รายละเอียดถาหากจายไปแลวสถานการณตางๆ จะพอรองรับไดหรือเปลาครับ กอง
คลงัชีแ้จง 

นางสยุมพร กลาวตอที่ประชุมตามที่ทานปลดัไดนําเรียนเงินสะสมคงเหลอืไวคือเราไดกันเงินงบ
บุคลากรไว 7 ลานบาท เปนคาใชจายประมาณ 5 เดือน ทั้งฝายบริหาร ฝายการเมือง 
ขาราชการ ลูกจาง ยังไมรวมคาจางเหมาตางๆ สวนกันตัวที ่2 คือกรณีเกิดสาธารณภยั
อ่ืนๆ วาตภยั อุทกภยั ภยัแลง กันไว 1 ลานบาท นอกน้ันก็กนัไวเปนรายจายกรณีที่เรา
จําเปนตองจายเงินอุดหนุนมาไมทันเชน การจายอดุหนุนนมโรงเรียนเด็ก อาหาร



กลางวันเดก็ เบีย้ยงัชีพผูสูงอายุไว 4.5 ลานบาท ถาหากเกดิภยัอยางอื่นเกินวงเงินน้ีเรา
จะตองไปมองเงินทุนสํารองสะสมซ่ึงเปนอํานาจทานผูวา สําหรับเงินที่ใชจายในปน้ี
รายไดยงัเขามาทวมเพราะฉะน้ันก็จะพอดีในการจายในงบประมาณนี้ รายจายใน
ปงบประมาณน้ีกรณีรายจายในการลงทุนที่เราตัง้ไวในเทศบญัญตัิป 2563 ทีเ่ปนการ
ลงทุนในหมวดทีด่ินและสิง่กอสรางตั้งไว 3.8 ลานบาท ตอนนี้เราไดกอหน้ีผกูพัน
เกือบจะครบทกุโครงการแลว แตเบิกจายไปแลวประมาณ 1.8 ลานบาท ยังมเีหลือเงิน
ทีจ่ะตองจายประมาณ 2 ลานบาท ในงบลงทุนที่เรากอหนี้ผกูพันเรายงับริหารสญัญาอยู 
สวนเงินอุดหนุนทีเ่ราตั้งไว 2.7 ลานบาท อุดหนุนเก่ียวกับไฟฟาสาธารณะ ตอนน้ีเราเร่ิม
มีการทยอยการเบกิจายเงินอุดหนุนใหไฟฟาไปแลวประมาณ 5 แสนกวาบาท ถาหากวา
วันน้ีมีการโอนเงินงบประมาณในสวนของเงินอุดหนุนของหมูที่ 5 หมูที่ 6 อดุหนุนไปหมู
ที่ 8 ก็ประมาณเจ็ดแสนกวาบาทกต็องมีเงินสําหรับจายในสวนนี้ แตมันอยูในงบของป
มันอาจจะมีรายไดเขามาระหวางปอยู 

สท.ปลมิ กลาวตอที่ประชุมในสวนของกองชางเกีย่วกับการขยายเขตไฟฟาสาธารณะบานทาขาง
คลองจระเขฝายกั้นนํ้า รูสึกจะเปนงบของหมูที่ 4 ตอหมูที ่5 หมูที่ 4 ก็เสยีผลประโยชน
เพราะเปนเขตของหมูที ่5 ไมทราบวายาวเทาไรงบประมาณ 195,000 บาท 
รายละเอียดไมมี จะไดเขามาในหมูที ่4 หรือเปลา เขตหมูที่ 5 หมด 

ผอ.กองชาง โครงการขยายเขตไฟฟาของหมูที ่5 ที่เราขอโอนลดเราไมตดัออกไปนะครับ จะเอาไป
ตั้งในปงบ 64 ใหใหม กย็ังมีโครงการนี้อยูครับกเ็อาไปที่จําเปนกอนครับ โครงการไมได
หายไปไหนครับ 

สท.พเยาว กลาวตอที่ประชุมทานสท.ปลิมตดัพอคือไปสํารวจที่หมูที ่4 ดวย แตโครงการหมูที ่4 ไม
มีเลยอยูทีห่มูที่ 5 หมู 6 ผมก็ไปสํารวจดวย 

ประธานสภา ก็ขอโอนไปจายอดุหนุนไฟฟาหมูที ่5 บานทาก็ไดเสยีสละเดยีวเราหางบประมาณใหใหม 
จุดขยายเขตไฟฟาหมูที่ 8 สําคญักวา มีสมาชิกทานใดจะสอบหรือไมครับก็เปนมตขิอง
สภาจะจายขาดหรือไมจายขาดไดชีแ้จงพูดคยุถาไมมีสมาชกิทานใดสอบถามขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการจายขาดเงินสะสมจํานวน  4,687,000 บาท ดวยคะแนนเสียง 9 
เสียง 

 
3.2 เรือ่ง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2563 

 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลีย่น หรือโอนไปตัง้จายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น 

 โอนลด 
 กองชาง 
 แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาถนน หมวดเงินอดุหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวน

ราชการ 
 1 ขยายเขตไฟฟาบานทา (ถนนสายลาดยางหนาวัดปาแดง) หมูที ่5 บานทา ตั้ง

งบประมาณไว  565,000 บา  ขอโอนลด  565,000 บาท 
 2 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะบานทา (ซอยขางคลองจระเข – ฝายกั้นนํ้า) หมูที ่5 บาน

ทาตัง้งบประมาณไว  195,000 บาท  ขอโอนลด  195,000 บาท 



 3 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะบานทา (ซอยบานนายทวีป) หมูที่ 5 บานทา ตั้ง
งบประมาณไว  72,000 บาท  ขอโอนลด  8,200 บาท   

 รวมโอนลด  1+2+3  768,200 บาท  
 โอนเพ่ิม 
 กองชาง 
 แผนงานเคหะและชมุชน งานไฟฟาถนน หมวดเงินอดุหนุน ประเภทเงินอุดหนุนสวน

ราชการ 
- ขยายเขตสูบน้ําบานดงชางดี (ถนนสาย ม. 3 – ม. 8 ) หมูที่ 8 จํานวนเงิน 

768,200 บาท 
 สวนโอนลดโอนเพ่ิมอันนีค้งไมมปีญหามีสมาชิกทานใดจะสอบหรือไมครับ ก็โอนลด

จํานวน 3 รายการ เพื่อนํามาโอนเพ่ิมขยายเขตสบูนํ้าบานดงชางด ีเพื่อที่ทางการไฟฟา
จะไดมาดําเนินการตดิตั้งระบบ จํานวนเงิน 768,200 บาท ขอมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการโอนลดงบประมาณ จํานวน 768,200 บาท ดวยคะแนนเสียง 9 เสียง 
 
 3.3  เรือ่ง  การเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

2563 

         กองชาง 
  
ที ่ หมวด/ประเภท งบประมาณ 

อนุมัติ (บาท) 
ขอความเดิม ขอความใหม 

1 
 
 

คาทีด่ินและ
สิ่งกอสราง/คา
กอสรางสิ่งสา
ธารณปโภค 
 
 

274,000 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
บานนายสําราญ  เกิดมีมูล  หมูที่ 3 
บานบุงจิก  ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา 
570.00 ตารางเมตร 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
บานนายสําราญ  เกิดมีมูล  หมูที่ 3 
บานบุงจิก  ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา 
489.00 ตารางเมตร 

 
ผอ.กองชาง กลาวตอที่ประชุมกวางคูณยาวเดิมคูณผลรวมออกมาผิดเปน 570.00 ตารางเมตร แต

ความเปนจริง 489.00 ตารางเมตร ก็เลยขอเปลีย่นแปลงคําชีแ้จงเปนอํานาจของสภา
ครับ เพราะตดิตรงน้ีเลยยังไมไดดําเนินการกอสราง 

ประธานสภา การเปลีย่นแปลงคําชีแ้จงงบประมาณรายจาย ขอมตคิรับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายดวยคะแนนเสยีง 9 เสียง 
 

3.4 เร่ือง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2563 
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลีย่น หรือโอนไปตัง้จายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัตขิองสภาทองถิ่น 

 
 
 
 



 โอนลด 
   กองคลัง 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมา
   ซ่ึงบริการคาใชจายการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสิน  ตั้ง 
   งบประมาณไว  300,000 บาท คงเหลือ  220,000 บาท  ขอโอนลด  11,200 บาท 
 
   โอนเพ่ิม 
   กองคลัง 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลงั หมวดคาครุภณัฑ  ประเภทครุภัณฑ
   สํานักงานเพ่ือจัดซื้อตูเหล็กบานเลือ่นกระจกขนาด 1.20 เมตร  จํานวน 4 ตู ขอโอน
   เพ่ิม 11,200 บาท  
นางสยุมพร  กลาวตอที่ประชุมเปนตูเหล็กบานเลือ่นกระจกขนาด 1.20 เมตร จํานวน 4 ตู สําหรับ
   เก็บเอกสารขางหนาก็จะเปนกระจกบานเลื่อนขนาดความสงู 1.20 เมตร สําหรับเก็บ
   ฎีกาและเอกสารทางการเงินของกองคลัง ปกตกิองคลังจะมีเอกสารฎีกาเอกสารตางๆป
   หน่ึงเพิ่มขึ้นทุกป เปนเอกสารทางการเงินตองเก็บอยางนอย 10 ป ปทีแ่ลวไมไดตั้ง
   งบประมาณเก่ียวกับครุภัณฑก็เลยจะขออนุมัติทางสภา 
ประธานสภา ก็เปนการโอนเพ่ิมเพ่ือจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 1.20 เมตร จํานวน 4 ตู 

เพ่ือใชเกบ็เอกสารจําพวกเอกสารทางการเงิน มีสมาชิกทานใดจะสอบหรือเปลาครับ 
- ไมมีสมาชิกสภาทานใดสอบถามจึงขอมต ิ

มติที่ประชุม เห็นชอบการโอนลดงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือตูเหลก็บานเล่ือนกระจกขนาด 1.20 
เมตร จํานวน 4 ตู ดวยคะแนนเสียง 9 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  อื่นๆ 
นางสยุมพร กลาวตอที่ประชุมนําเรียนภาษีตัวใหมภาษทีีด่ินและสิ่งปลกูสรางที่มาแทนภาษี

บํารุงทองทีแ่ละภาษีโรงเรือนถารัฐบาลไมประกาศเลื่อนเน่ืองจากภาวะของการ
แพรเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 ตามระยะเวลาภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม กอง
คลงัก็จะประกาศทะเบยีนทรัพยสิน คือประกาศวาบคุคลมีทรัพยสิน ทีด่ินเทาไร จะ
ประกาศไวที่เทศบาล 1 ชดุ และประกาศทีบ่านกํานัน 1 ชุด ภายในสิ้นเดือนน้ี 
หลงัจากน้ันก็จะประเมินภาษถีาหากใครมีภาษทีี่ตองชําระ คอืตองประเมินเดือน
กรกฎาคม เจาหนาที่จะสงจดหมายแจงประเมินไปใหผูเสยีภาษีทุกราย รอรับอยูที่ 
บานและหลงัจากนั้นตองมาชําระภาษภีายในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ดินที่ไดรับการ
ยกเวนคือ ทีด่ินที่เปนโฉนดสวนทีเ่ปน น.ส. 3 สปก. หรือทีด่นิหรือไมมีเอกสารสทิธิ์
ตองชําระภาษ ีแตอัตราภาษีไมแพงแตถาทีด่ินทีเ่ปนโฉนดเปนชื่อตนเองก็จะไดรับ
การยกเวนภาษี 50 ลานบาทแรก ขอบคุณคะ 

ประธานสภา ผมมีเร่ืองถามเก่ียวกับการจัดเก็บคานํ้าของสถานสีูบน้ําทัง้ 2 สถานีตอนน้ี
ดําเนินการเก็บเกีย่วกันหมดแลว ไมทราบวามาชําระเงินคานํ้า 50% ไดหรือยังครับ 

 เดีย๋วน้ีเงินเขาไมคางนะครับ โรงสขีาวขายแลววันรุงขึ้นไดเงนิเลยครับ 
นางสยุมพร ขออนุญาตนําเรียนกระบวนการจัดเก็บคานํ้าสถานีสูบนํ้าของทั้ง 2 สถานีปกตผิูใช

น้ําตองมาชําระที่กองคลังหลกัจากเก็บเกีย่วแลว แตปน้ีเราไดปรับเปลีย่น
กระบวนการเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพ่ือเพ่ิมฐานขอมูลจะไดถกูตองและรวดเร็วผูใชนํ้า
กอนที่จะมาที่กองคลงัตองไปตรวจสอบยอดที่กองเกษตร เพราะกองเกษตรเปนผูที่



ดแูลเร่ืองการจายน้ําและคําขอใชนํ้าพอขึ้นไปกองเกษตรก็นํามาชําระเงินที่กองคลงั 
กองคลงัก็จะเปนผูรับชําระเงิน กเ็ทาทีผ่านมาการชําระก็เกินกวา 50% แลวคะ 

นายกเทศมนตรี กลาวตอที่ประชุมมีความสงสยัเกีย่วกับคาขยายเขตไฟฟารวมปมรวมคาแพ คาสบู
ดวยหรือเปลา 

ผอ.กองชาง กลาวตอที่ประชุมไมรวมครับแคเอาไฟฟาเขาไปกอน 
นายกเทศมนตรี แลวมีไฟฟามาแลวไมงบประมาณในการซ้ือปม ทําแพ หัวสูบมีไฟแตไมอุปกรณ

เหลาน้ีจะสูบนํ้าไดอยางไร เอาไฟฟามาทําไม จะมาทําทีล่ะอยางมันกช็าไปอีก  
ประธานสภา คือตอนนั้นผมไดเคยบอกชางไปคร้ังนึงแลวมันคนละตอนกันกับปมแตเราก็ลมืไปวา

มันยงัมคีาแพ คาปม ทอเมนเรามีอยูแลว 
ผอ.กองชาง กลาวตอที่ประชุมคือ ณ ตอนนีเ้ราโอนลดเพ่ือไปจายขยายเขตไฟฟา ตอนน้ีก็ไมมี

จํานวนเงินสําหรับในตัวน้ีดวยครับ แตถาจะจายรวมดวยตอนนี้ระบบไฟฟาก็ยังไมมี
ครับ ก็เลยตองจายเกีย่วกับขยายเขตกอน ถาจะเอาไปเขาในเทศบัญญตัิป 64 ก็ได
ครับ 

ประธานสภา ตอนนี้รอประมาณการใชไหมครับบางคร้ังอาจจะไมทันแตถาทํากอน ทางสภาก็
พรอม 

นายกเทศมนตรี งบประมาณก็ยงัมีเหลือกด็ําเนินการไปตอนนี้มันเปนภัยแลงจังหวัดประกาศเปนภยั
แลงแลว สามารถทําไดอยูแลวไมนามีปญหาอะไรแตเราไมทาํมันเปนความผดิพลาด
ของใคร มีไฟฟาไมมปีมก็ไมสามารถสูบนํ้าใหกับประชาชนได 

รองณรงคฤทธิ ์ กลาวตอที่ประชุมอยากจะอธิบายวากองชางดําเนินการไมทนัเราก็เลยเอาไฟฟามา
กอน เดีย๋วกองชางก็จะประมาณการอีกคร้ัง หรือจะเอาไปเขาเทศบัญญตัิป 64 ถา
จะเอาไวกวานั้นก็ใหจบตรงน้ีกอนทางสภาก็จะไดดําเนินการตอไปใหไฟฟามากอน 
ถามเีคร่ืองสบูใหญมาลงใชเงินอีกหลายลานทอ 3-4 น้ิว ไมไหวระเบิดหมดอยาง
นอยกห็นา 6 น้ิว เคร่ืองสบูใหญ แพอีก คยุเบื้องตนกองชางก็งานเยอะก็เขาใจเขา 
ชางเขาก็ขอเวลานิดนึง เอาวันน้ีผานไปพองานเบาๆเราคอยมาวากันใหม 

ประธานสภา กลาวตอที่ประชุมถาตั้งไวแตไมมีรายละเอยีดก็ไมได ผมไดพดูคยุกับนองชาย
เกีย่วกับไฟฟาถาเราเอาเงินไปจาย 3-4 วันก็เสร็จแลวครับ เขาใชเคร่ืองจักร
ดําเนินการทั้งหมดก็จะเร็วทางการไฟฟาเขารอเงินอยู 

นายกเทศมนตรี กลาวตอที่ประชุมถารองบประมาณป 64 คงไมไหวหรอกครับ ผมวาถนนกับนํ้า
อะไรมันสําคัญกวากันสรางถนนสรางได แตจะทําเกีย่วกับนํ้าทําไมจะทําไมไดครับ 
เขาขาดแคลนนํ้าขนาดไหนเราเอานํ้าไปแจกจายใหกับประชาชนหมดนํ้ามันไป
เทาไร สภาตองพิจารณาดวยนะครับอยาเห็นถนนใหญและสาํคัญกวานํ้า บานดง
ชางดขีาดแคลนนํ้ามากีป่แลวครับ งบประมาณเรามีเราทําไดครับ ไมเห็นความจํา
เปนไปเห็นถนนมคีวามจําเปนกวา ผมอยากจะใหทําสิง่ที่จําเปนผมอยูดงชางดีมา
หลายสิบป ตัง้แตอายุ 12-14 ป ตอนน้ีผมอาย ุ70 กวาปแลวครับเพ่ิงจะไดแตก็ไม
สมบูรณ นํ้ามแีตไมสามารถทําอะไรไดมันขาดอะไรครับ เงินมีครับ ถนนสีล่านทําไม
ถึงทําได นํ้า ทอ ปมถึงไปไมได การวางทอก็อยากใหเผื่ออนาคตขางหนาดวย ไป
มองอยางอื่นสําคัญกวา ผมเปนฝายบริหารก็อยากจะมองเร่ืองน้ํามันสําคญันะครับ 
ชาวบานโทรขอน้ําตลอด ถนนไมมีไมดีไมเห็นมีใครโทรหาผมครับ  ก็อยาก
ใหบริการจัดการน้ําใหดี อะไรก็ถนนคอนกรีตๆ ถนนเดินไดครับ ขาดนํ้าสคิรับมัน
ขาดไมได ตนไมเหีย่วเฉาจะรดก็รดไมไดจะกินยังไมมีกินก็ใหสภาไดพิจารณากัน
ครับ นายกก็เปนมาหลายคนแลวครับ ผูวา นายอําเภอเปลีย่นกันเยอะมากแลวขอ
อะไรก็ไมได ตอนน้ีเรามีสภา มีงบประมาณ แตทําไมไดผมเสนอแคน้ีแหละครับ 



นายนวพล ขออนุญาตนะครับถาบอกวาจะเอาเขาเทศบญัญตัปิหนาก็จะยาวไปถึงกุมภาป 64 
ไตรมาสแรกทําไมไดอยูแลว ผมไมแนใจวาฝนจะตกหรือเปลาในปน้ีบานทานรอง
สมใจก็โทรทุกวัน ถาแรงดันนํ้าไมพอมันดันขางบนไมสดุ ถาระบบน้ีน้ําแรงดันแรง
แตดวยขอจํากัดเราเอาเคร่ืองสูบน้ําเล็กไปสบูไดเฉพาะวันตอวัน ถามันเกดิเคร่ือง
สูบนํ้าเสยีพัง ตองทําเร่ืองซื้อเคร่ืองใหมถาเปนไปไดไหมครับถาจะเอารอบน้ีหรือจะ
มีการประชุมจายขาดใหมกันอีกก็แจงสภาไวถาลากยาวไปผมวาไมเปนผลดแีนครับ
รถน้ําว่ิงคันนึงประมาณ 100 กวากิโลน้ํามันก็หลายลติรจันทร-เสาร รถไดพัก 1 วัน
วันอาทิตย 

รองณรงคฤทธิ ์ ขอเสริมเพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนชางไมทันจริงๆครับกข็อในคร้ัง
ตอไปคร้ังหนาเรากข็อจายขาดอีกคร้ังนึง เฉพาะปม แพ กข็อใหกองชางออกแบบ
ประมาณการใหเรียบรอยแลวคอยประชุมกันอีกคร้ัง 

สท.พะเยาว กลาวตอที่ประชุมวันน้ีกต็ามนั้นกอนครับ พอชางไดประมาณการมาแลวเราคอยมา
ประชุมพิจารณากันอีกรอบ จะโทษสภาก็ไมถูกเพราะวากวาจะประชุมสภามี
คณะกรรมการแผนเขามาประชุมแลว คณะกรรมการแผนเขาเสนอโครงการนี้เขา
มาสภาไมรูเร่ืองเลย อันนี้ผานสภา สภากมี็หนาที่พิจารณาอนุมัต ิถามีโครงการที่
ทานนายกพูด มีแพ มีสูบ สภาก็ใหครับมันจําเปนอยูแลว อันน้ีก็ใหชางเรง
ดําเนินการแลวมาประชุมกันอีกรอบวันน้ีก็ตามน้ีไปกอน 

นายกเทศมนตรี กอนประชุมมีการประชุมเร่ืองแพ เร่ืองปมสบูน้ํา พอมาประชุมจริงๆ ไมมีอะไรเลย
ไดแตพูดแตไมทําประชาชนคนรับกรรมคือคนดงชางด ี

สท.พะเยาว ผมขอยอนไปภาษีบํารุงทีท่องทีข่อสอบถามเพ่ือใหสมาชกทุกคนรูและไดทราบเร่ือง
ในคราวเดยีวกัน คือทีด่ินผมอยูที่หมูที่ 4 มี 5 ไรทํากินมาตลอดเสยีภาษีมาตลอด 
ไมไดเสยีมา 2 ป เขาไมรับแจง ไมรับเสยีภาษีมันเปนเพราะอะไรครับ 

นางสยุมพร กลาวตอที่ประชุม 2 ปทีแ่ลวเปนภาษีบํารุงทองที ่ภาษบีํารุงทองทีมั่นมีมานานแลว
และมีกรณีพิพาก กรณีทีวามันไมไดเปนทีด่ินสวนบคุคลเปนที่ดินของรัฐ เชน สปก.
ใหครอบครองพอใหครอบครองกันมากขึ้นไมเอกสารสทิธ์ิแตใชเอกสารใบ ภง ท5 
คือการชําระภาษีดอกหญาไปเปนเอกสารประกอบการซ้ือขายกันซึ่งมันจะซื้อขาย
กันไมได พอดีมกีารขึ้นศาลปรากฏวาใชเอกสารอันน้ีเปนหลกัฐานของศาลซ่ึง
หนวยงานทางราชการก็จะตองไปรวมใหการในฐานะเปนผูออกเอกสารเขาก็เลยมี
หนังสือสัง่การมาวาถาทีด่ินไมมีเอกสารสทิธิ์ไมรับขึ้น และไมรับเสยีภาษี คุณก็ทํา
กินไปบางคนใชเอกสารทางราชการไปเปนเอกสารในการซ้ือขาย สวนตอนน้ีมีการ
ยกเลกิภาษบีํารุงทองทีแ่ลวเปนภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสรางภาษตีัวน้ีใหเก็บทองทีท่ี่มี
การครอบครองไมวาจะเปนเจาของเอกสารสิทธิห์รือครอบครองเฉยๆ สามารถเก็บ
ภาษีไดแตในตัวภาษีเขาก็จะระบุไวชัดแจนวาไมสามารถนําหลักฐานการขึ้นสํารวจ
ไปเปนหลกัฐานในการซ้ือขายหรือแสดงสทิธ์ิในการแจงซื้อขายผานทางกรมทีด่ิน 
เพราะฉะน้ันในปน้ีก็รับขึ้นสํารวจที่ดินที่มีเอกสารสิทธิแ์ละไมมีเอกสารสิทธิแ์ละรับ
ชําระภาษีในกรณีที่ทีด่ินไมมีเอกสารสิทธิแ์ตคุณไมสามารถนําเอกสารเหลาน้ีเปน
เอกสารซื้อขายกันได คือไมสามารถนําใบเสร็จของเราไปเปนเอกสารตอศาลไดคะ 

ผอ.กองสาธารณสขุ กลาวตอที่ประชุมมีเร่ืองแจงใหทราบ 4 เร่ือง  
 1 การแพรระบาดของโรคตดิตอเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ก็ดําเนินการไป 3 

โครงการใชงบประมาณมากพอสมควรก็มี 
- อบรมผลติครู ก 
- ใหประชาชนตําบลหาดกรวดมีหนากากอนามัยใช เพื่อเปนการปองกันโรค 



- เจลลางมือและนํ้ายาฆาเชื้อ  
และสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดติถสนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท เอามา
ใชในเร่ืองของการปองกันและควบคุมโรค COVID -19 ก็ไดปรึกษาทานนายกคณะ
ผูบริหาร ถาพูดเร่ืองของโรคเพ่ือปองกันการตดิเชื้อ ก็มเีวนระยะหางทางสังคม ถา
เขาไปทีแ่ออดักต็องสวมหนากากอนามยั และการลางมือไมวาจะลางดวยเจล หรือ
ลางดวยสบู เปนสิ่งสําคัญทีเ่ราตองปองกันทําใหจังหวดัอตุรดติถ จังหวัดอตุรดติถก็
พบผูปวย 3 คน แตตอนน้ีก็หายกลับบานไดแลว 
2 โรคพิษสุนัขบาฉดีครบเรียบรอยแลว วคัซีนเหลือ 8 หลอด ก็จะฉีดสุนขัได 8 ตัว 
ถาใครยังไมฉดีสุนัขตัวเองก็รับไดที่กองสาธารณสุข 
3 เร่ืองของไขเลือดออกก็จะเขาหนาฝนแลว ทราย นํ้ายา เราพรอมหมดทกุอยาง 
ทางชมุชนก็เขยีนโครงการขอสปสช.แลวเพื่อเอาไปปองกันควบคุมเร่ืองโรค
ไขเลือดออกเราอยูในเกณฑเฝาระวัง 
4  เราไดทําโครงการเรือทองแบนแบบตดิเคร่ืองยนตสงทองถิ่นจังหวดัอตุรดิตถ ก็
ทําเร่ืองเสนอไปก็ขอไป 2 ลํา งบประมาณ 160,000 บาท เพื่อมาใชกําจัด
ผักตบชวาในคลองจระเขซ่ึงจะเปนขนาดแบบไฟเบอรกราด ขนาด 6 ฟุต ยาว 5.30 
เมตร กวาง 80 เมตร ความสงู 0.40 เมตร เรือเปนแบบเคร่ืองยนตแบบหางยาวจะ
ไดหรือไมไดก็ขอไปกอน กองสาธารณสุขก็มีเร่ืองแจงใหทราบเทานีข้อบคุณคะ 

ประธานสภา กองสงเสริมการเกษตรเพ่ิงมามอีะไรชี้แจงหรือไมครับ 
นายจารึก กลาวตอที่ประชุมกองสงเสริมการเกษตรมีเร่ืองแจงเก่ียวกบัคลองดินของสถานีสบู

น้ําบานซาน คลองดินตอจากแปลงผูใหญเสริมเกษตรกรเขามาลงชื่อของบประมาณ
เพื่อทําเปนคลองดาด คลองคอนกรีตความไมกีเ่มตรครับ เราจะเสียเวลาการสูบนํ้า
จากคลองดินใชเวลานานกวาคลองดาด แตยังประมาณการยังไมแลวเสร็จ อีกเร่ือง
นะครับ ทอมุดที่เกิดการทรุดตัวทีห่มูที ่4 ขอเปนงบประมาณหนาเพราะวามันใช
เวลานานเปนเงินในหมวดคาใชสอย ซอมแซมทรัพยสิน แจง 2 เร่ือง ขอบคุณครับ 

ประธานสภา กองสงเสริมการเกษตรจะขอปรับจากคลองดินเปนคลองคอนกรีตบริเวณหมูที่ 3 
เพราะการใชนํ้ามันไมเหมือนฤดฝูนฤดแูลงที่ทําไป เจาของนาบางคนเอาเปรียบคน
อื่นจะดันนํ้าเขานาตัวเองอยางเดยีวจะไมยอมสบูนํ้า ทั้งที่มันก็สูบได คนที่อยูทาง
ปลายก็ไมไดนํ้า ปดไวไมใหไปทางปลาย คืออันน้ีมันเปนสิ่งทีไ่มเก้ือกูลกัน คนเดิน
น้ําพูดมากก็ไมได 

รองณรงคฤทธิ ์ ขออนุญาตเสริมครับขอปรึกษาครับตอนยงักลางเดือนถาเราประมาณการทันปลาย
เดอืนเราคอยมาประชุมกันอีกคร้ัง ถาสูบตอนนีย้งัไหวอยูไหมครับ 

นายจารึก ถาชวงนีก็้ยังไหวอยูครับถาประมาณการทันก็อยากจะทํางบน้ีแหละครับ 
นางสยุมพร กลาวตอที่ประชุมขอนําเรียนเสนอในการพิจารณาอยากใหคาํนึงถงึสถานะทางการ

เงิน การคลังพอดเีทาทีเ่รียนไปมีเงินสะสมคงเหลอือยูจากทีท่านนายกพูดวาเร่ืองนํ้า
เปนเร่ืองสําคัญ ถาถนนถายงัเดินสัญจรเราสามารถเลื่อนเวลาการดําเนินการไปได 
แลวเทาที่ฟงปญหาก็มีอยูหลายเร่ือง หลายปญหาทีต่องเรงแกไข สวนเงินมีเพียง
เล็กนอย ถาคร้ังน้ีเราพิจารณาเพ่ือรักษาสถานะทางการคลงัไวปรับลดการจายขาด
คร้ังนี้ลงในโครงการทีย่ังไมไดจําเปนเรงดวน ยังสามารถเลื่อนไปทําได เพือ่ที่เราจะ
จํากัดวงเงินไว แลวนําไปจายขาดคร้ังหนาที่มันมีความจําเปนเรงดวนกวา ซ่ึง
โครงการถนน 7-8 โครงการ ก็อยากใหสภาไดพิจารณาคะ 

นายนวพล กลาวตอที่ประชุมหมายความวาวงเงินจายขาดก็จะประมาณน้ีถาวงเงินกวานี้ก็จะมี
ผลกระทบตอสถานะทางการเงิน ซึ่งอปท.บางแหงเร่ิมมีผลกระทบเก่ียวกบัการจาย



เงินเดือนแลวสมมตุวารัฐไมอุดหนุนมาตนงบประมาณหนาอาจไมมีเงินเหลอื หลาย
แหงนะครับ ถาเรามองสถานการณถาเรามีเงินก็ไมตองไปลงทุนอะไรมาก ถามวา
ถนนอีก 10-20 ปกย็งัทําไมหมดครับ เราสามารถทําไดเลือ่ยๆ ถาเกดิเหตเุรงดวน
เราจะไมมีจายนะครับ คือความหมาดของหัวหนาการคลังคอืใหใชเงินสี่ลานกวาตัว
นี้แหละ อาจจะปรับลดโครงการอื่นไปกอนประมาณนี้ครับ 

ประธานสภา ถนน คสล.มีอยูหลายโครงการถาถามวามันจําเปนไหม มันกจํ็าเปนสําหรับสมาชิก 
ประชาชนที่สญัจรกันแตก็ไมจําเปนมากเทาน้ํา อยางหมูที ่8 ขอ 9 บางคร้ังก็
สามารถปรับลดลงไดบาง 

สท.พ.ท.สมศักดิ ์ ไดกลาวตอที่ประชุมสําหรับโครงการหมูที่ 8 คือประชาชนไดรองเรียนมาเปนรอย
เขาตองการ ถาปรับลดลงเล็กนอยไดไหมครับ 

นางอังคณา กลาวตอที่ประชุมถาจะตดัออกก็ตดัไดเลยคะ เพราะวาถาปรับลดปริมาณงาน แผน
ก็ตองปรับอีก คือโครงการน้ีมันสีแ่สนกวา จะขอปรับลดเหลือสองแสนกวาแผนก็
ตองปรับอกี ตองมีการแกไขเปลีย่นแปลงอีก ถาจะตดัตดัทั้งเสนเลยคะ เอาไวเขา
เทศบัญญตัิก็ไดคะ 

ประธานสภา ก็ขอใหไดแบบแปลนประมาณการกอนวาเราจะใชเงินอีกเทาไรและไมทราบวาก่ีวัน
แบบแปลนและประมาณการจะแลวเสร็จและยงัอยูในสมยัประชุมอยูใหไดประมาณ
การเกี่ยวกับปมสบูนํ้า แพ แลวมาประชุมกันอีกคร้ัง และไดกลาวขอบคุณคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนทุกทานที่ไดเขารวมประชุมในคร้ังน้ี 

      
ประธานสภา  กลาวตอที่ประชุมมีหัวหนาสวนทานใด มีเร่ืองแจงอีกไหมครับ 

- ไมมีหัวหนาสวนหรือสมาชิกแจงจึงขอปดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 

    ลงชื่อ       สวง  คุมอักษร     ผูจดรายงานการประชุม 
        ( นางสวง  คุมอักษร) 
        เลขานุการสภา 
 
    ลงชื่อ          ชยัโรจน  กองราช                ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นายชยัโรจน  กองราช) 
             ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด 


